

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022**

1. Đồng Tháp tham dự chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu

Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 diễn ra từ ngày 27 - 29/11 với nhiều hoạt động. Một trong những hoạt động đáng chú ý của Ngày hội là Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022 diễn ra trong sáng ngày 28/11 với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Về phía tỉnh Đồng Tháp, Phó Bí thư Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 còn có Hội chợ Công nghiệp - Thương mại - Du lịch và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh Đồng Tháp cũng góp mặt với 04 gian hàng trưng bày các sản phẩm quà tặng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông sản đặc thù, sản phẩm từ sen và các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Đoàn công tác tỉnh kết thúc tốt đẹp chuyến làm việc tại Nhật Bản

Sau 07 ngày làm việc khẩn trương, hôm nay (27/11), Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc với các đối tác tại Nhật Bản. Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyến đi đã hoàn thành tốt chương trình đề ra, nhiều nội dung quan trọng được ký kết, mở ra hướng phát triển mới trên 03 lĩnh vực: y tế, nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Hơn 3.200 vận động viên hào hứng chạy Marathon tại Đất Sen hồng

Sáng 27/11, hơn 3.200 vận động viên chuyên nghiệp, nghiệp dư lần lượt xuất phát chạy các cự ly 5km, 10km, 21km, 42km tại giải Marathon Đất Sen hồng lần thứ I.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại các khu vực thi đấu hết sức sôi nổi với sự có mặt đông đủ của các vận động viên và sự reo hò, cổ vũ náo nhiệt của cổ động viên. Các vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là có cả những vận động viên đến từ nhiều quốc gia nhưng tất cả đều hướng đến tinh thần thể thao cao thượng và vì cộng đồng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949